

TTĐT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 279 /TTg-QHĐP
V/v trả lời chất vấn của
Đại biểu Thái Trường Giang,
Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ:
	Ngày: 02/31/2018

- Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV như sau:

NỘI DUNG CHẤT VẤN:

1. Kết thúc Hội nghị APEC 2017 vào giữa tháng 11 này, hầu hết các quốc gia trên thế giới đánh giá rất cao vai trò chủ nhà của Việt Nam.

Xin Thủ tướng cho biết những kết quả đạt được quan trọng, những cơ hội và cả những thách thức mà Chính phủ phải thực thi trong thời gian tới để khẳng định vị thế của Việt Nam.

2. Thời Lê Sơ, Đại thần Thân Nhân Trung đã viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà lên cao. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp”. Và ngay sau khi đảm nhận vị trí người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có tuyên bố “Dùng người tài, không dùng người nhà”. Tuyên bố ấy của Thủ tướng làm nức lòng bao nhân tài đang mong mỗi góp sức vào việc nước.

Xin hỏi Thủ tướng: thời gian qua, với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Thủ tướng đã tuyển chọn và sử dụng được bao nhiêu nhân tài vào bộ máy thuộc quyền, bao nhiêu người nhà đã bị Thủ tướng sa thải?

TRẢ LỜI:

1. Năm APEC 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao đã thành công tốt đẹp, nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp.

a) Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đã không chỉ dẫn APEC tiếp tục duy trì đà hợp tác và những giá trị cốt lõi của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư mà còn đề xuất và được các thành viên thông qua 9 sáng kiến, qua đó góp phần quan trọng định hình hợp tác của APEC trong tương lai. Chúng ta đã thành công trong việc điều hòa những khác biệt lớn trong lập trường của các thành viên APEC để đi đến đồng thuận chung về nhiều vấn đề quan trọng của hợp tác APEC.

Trong bối cảnh Cuộc họp Cấp cao TPP được dự kiến bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC bị hoãn lại do sự khác biệt quan điểm của một số thành viên, trong vai trò chủ nhà, chúng ta đã khéo léo phối hợp với các thành viên, điều phối để Hội nghị Bộ trưởng 11 nước thông qua Tuyên bố về một Hiệp định TPP toàn diện và tiên bộ, thể hiện thông điệp chung thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.

Chúng ta đã tranh thủ tối đa cơ hội APEC 2017 để làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác. Nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước có hàng chục cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi với lãnh đạo tất cả các thành viên APEC và nhiều doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Chúng ta đã tổ chức đón 4 chuyến thăm song phương quan trọng, mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Chile và Thủ tướng Canada. Những chuyến thăm này và các cuộc tiếp xúc đã đem lại kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước, bao gồm 121 thỏa thuận, hợp đồng trị giá 20 tỷ USD.

Chúng ta đã tận dụng tốt Năm APEC 2017 để thúc đẩy phát triển, quảng bá các vùng miền, địa phương, doanh nghiệp, người dân trong cả nước với hàng trăm hoạt động, sự kiện của Năm APEC 2017. Chúng ta đã thu hút được số lượng kỷ lục trên 2.100 doanh nghiệp đến với Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam. Đã có hơn 80 hoạt động kết nối thương mại, đầu tư giữa địa phương với doanh nghiệp APEC. Trong cả năm 2017, đã tổ chức thành công 243 sự kiện tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của hơn 2.100 đại biểu. Riêng Tuần lễ Cấp cao có hơn 11.000 người tham dự, gồm 4.500 đại biểu, 2.800 phóng viên và hàng nghìn doanh nghiệp. Chúng ta đã giới thiệu với đông đảo các đại biểu và bạn bè, doanh nghiệp trên khắp thế giới về một Việt Nam năng động, đổi mới thành công, vì người dân và doanh nghiệp. Hiện tại các địa phương như Đà Nẵng, nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC đã cảm nhận được luồng gió mới về phát triển du lịch, thương mại và đầu tư.

Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Sáng kiến của ta về tổ chức lần đầu tiên Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã đề cao vai trò trung tâm của ASEAN đúng dịp 50 năm thành lập và vai trò của APEC trong điều phối các cơ chế liên kết kinh tế khu vực. Qua việc chúng ta đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà, dẫn dắt và điều phối các hoạt động của APEC, các đối tác thực sự đánh giá cao, tin tưởng vào vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Có thể nói với thành công của Năm APEC 2017, chúng ta đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XII của Đảng về “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương”, Việt Nam là “thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

b) Thành công của Năm APEC 2017 là nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; vị thế và sức mạnh mềm của đất nước đang được nâng cao; sự

chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, có đủ thời gian; sự chung sức đồng lòng của các bộ, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và người dân trong 3 năm qua về nội dung, lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, an ninh, y tế.

Năm APEC 2017 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ các cấp, từ Trung ương tới địa phương và sự lớn mạnh, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, sự ủng hộ của các địa phương và người dân Việt Nam và đặc biệt ở Đà Nẵng và Quảng Nam, sự tích cực tham gia vào các hoạt động chuẩn bị, tổ chức, thể hiện văn hóa hội nhập, mến khách và thân thiện.

c) Thế giới đang đổi thay nhanh chóng, mang lại nhiều cơ hội và cả những thách thức đan xen lẫn nhau.

Đây là cơ hội để Việt Nam định vị một cách vững chắc hơn trong chiến lược và chính sách của các nước lớn, cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thách thức đặt ra là làm thế nào để phát huy có hiệu quả những kết quả và vị thế mới, phục vụ thiết thực cho lợi ích quốc gia dân tộc, nhất là trong bối cảnh quan hệ quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ nghĩa bảo hộ và tâm lý chống toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra.

Đồng thời, thế giới đang bước vào một giai đoạn mới với Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang thay đổi cơ bản cách thức nhân loại tương tác, thông tin, sản xuất và kinh doanh. Bối cảnh này tạo ra những cơ hội mới để chúng ta đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững hơn, vì người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức to lớn nếu chúng ta không kịp thích nghi và đổi mới, nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

d) Để phát huy, tăng thêm hiệu ứng lan tỏa của Năm APEC 2017 thành công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục thúc đẩy triển khai các kết quả, sáng kiến của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao, nhất là các sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Trong đó cần chú trọng 8 lĩnh vực: (1) Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội; (2) Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; (3) Tăng cường an ninh lương thực ứng phó biến đổi khí hậu; (4) Phát triển nông thôn - đô thị; (5) Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; (6) Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử qua biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng; (7) Phát triển công nghiệp hỗ trợ; (8) Phát triển du lịch bền vững.

- Chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm nhận tốt các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, nhất là việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Tranh thủ hiệu quả hơn nữa các sự kiện, hoạt động đa phương để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác quan trọng của ta và huy động các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.

- Đề nâng tầm đối ngoại đa phương, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương, giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tổng kết kinh nghiệm 20 năm tham gia APEC, hơn 20 năm tham gia ASEAN, ASEM, 40 năm tham gia Liên Hợp quốc, 10 năm gia nhập WTO và xây dựng chiến lược đối ngoại đa phương đến năm 2030.

- Cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong tham gia và phát huy sáng kiến tại các cơ chế đa phương liên quan, trong đó có Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những thành công của Năm APEC 2017 và tầm quan trọng của hội nhập quốc tế sâu rộng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ ở cả Trung ương và địa phương, xây dựng văn hóa hội nhập quốc tế đến từng người dân.

Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao đã, đang và sẽ tạo khí thế mới, động lực mới cho từng ngành, từng địa phương, doanh nghiệp và cả nước trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

2. Nhân tài là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển của quốc gia. Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, ngay từ khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng việc phát hiện, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài, tạo ra nhiều kỳ tích trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, chính sách nhân tài ngày càng có vai trò quan trọng, đến nay đã được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Điều 6) và Luật Viên chức năm 2010 (Khoản 4 Điều 10) nhằm thu hút những người có tài năng vào làm công chức, viên chức. Để cụ thể hóa các quy định của Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Điều 19 của Nghị định đã quy định về việc xét tuyển công chức đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp thủ khoa trong nước, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Điều 14 của Nghị định cũng có quy định về việc xét tuyển viên chức đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Tiếp đó, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 86-KL/TW ngày 24 tháng 01 năm 2014 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 để thực hiện Kết luận này, quy định cụ thể về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang,

như chính sách về bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo sau khi kết thúc thời gian tập sự, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, chính sách về nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời với chính sách thu hút nhân tài ở trong nước nêu trên, căn cứ quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Căn cứ vào quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền, bảo đảm tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng. Phần đầu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (tiến sĩ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sĩ không quá 32 tuổi, thạc sĩ không quá 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi) vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước.

Như vậy, việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức theo các quy định của Chính phủ về thu hút nhân tài nêu trên được giao cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo thẩm quyền. Với trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, trong đó có việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài vào trong bộ máy nhà nước.

Thời gian vừa qua, một số Bộ, ngành và địa phương có tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm công chức không đúng quy định, như bổ nhiệm lãnh đạo nhiều hơn công chức chuyên môn, nghiệp vụ, bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bố trí người nhà vào vị trí vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng ... cử tri và đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện 'suy thoái', có hành vi tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát theo thông tin báo cáo phản ánh liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm "người nhà" tại 09 địa phương, đơn vị (gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng cục thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng); đã tiến hành kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh gia đình Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có 06 người cũng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền; người thân trong gia đình Bí thư và Phó Bí thư huyện ủy Kim Thành, tỉnh Hải Dương nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong huyện, "6 người trong một gia đình giữ các chức danh quan trọng

trong huyện". Từ kết quả kiểm tra báo cáo, Thủ tướng đã xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và thanh tra, kiểm tra tối thiểu 30% các đơn vị thuộc, trực thuộc trong năm 2017 (Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ). Sau kiểm tra, thanh tra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương miễn nhiệm chức vụ, điều chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp sai phạm; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác cán bộ; xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng và của pháp luật.


Đến nay, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương. Trong đó, Chính phủ đã xác định rõ nhiệm vụ: kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng thư ký Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: NG, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TKBT, QHQT, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (3) NQ *kt*

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Trương Hòa Bình